

คุรุสภาสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มรางวัลเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สร ประจำปีพุทธศักราช 2560

นำเสนอมื่อ : 24 มิ.ย. 2560

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ครูภาษาไทยเป็นผู้สร้างรากฐานและผดุงเอกลักษณ์ของชาติไว้ด้วยภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ โดยการอบรม สั่งสอน และปลูกฝังความรู้ความคิดให้เยาวชนรุ่นคุณตาของภาษาไทย นับได้ว่าครูภาษาไทยเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคม และธำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นชาติให้มั่นคงยั่งยืน จึงสมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญให้เป็นที่ประจักษ์ ดังนั้น คุรุสภาจึงดำเนินการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560 ทั้งของภาครัฐและเอกชน จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติครูภาษาไทย ส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่ครูภาษาไทยที่ได้ปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่น ส่งเสริมให้ครูรักษาคุณสมบัติและหน้าที่ของครูจนเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และให้เป็นแบบอย่างแก่ครูทั่วประเทศ เสริมสร้างศรัทธาและความเชื่อถือในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สร ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโลเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น โดยรับรางวัลในงานวันครู 16 มกราคม 2561

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั่วไปและหลักเกณฑ์เฉพาะตามที่คุรุสภากำหนด อาทิ เป็นครูหรืออาจารย์ประจำชั้นสอนภาษาไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน โดยมีระยะเวลาสอนภาษาไทยในระดับการศึกษาที่เสนออย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา มีความสามารถในการแสวงหาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง สามารถเป็นแบบอย่างได้ เป็นต้น

วิธีดำเนินการคัดเลือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

ให้คัดเลือกครูภาษาไทยโดยผ่านคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เขตละไม่เกิน 4 คน รวม 728 คน โดยคัดเลือกครูจาก สพป. และ สพม. เขตละ ๓ คน และจากสังกัด สช. ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เขตละ 1 คน สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เขต 2 และ สพป.กรุงเทพมหานคร คัดเลือกครูเขตละไม่เกิน 4 คน รวม 12 คน

ส่วนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กรุงเทพมหานคร) อาชีวศึกษา อุดมศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักประสานและพัฒนากิจการศึกษาทองถิ่น สถาบันการพลศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย คัดเลือกตามหลักเกณฑ์และสัดส่วนที่กำหนดในประกาศ

หน่วยงานที่ดำเนินการคัดเลือก ให้เสนอรายชื่อครูภาษาไทยพร้อมด้วยรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป แบบรายงานประวัติและผลงานของครู

รายงานผลงานสำคัญที่แสดงถึงการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างเป็นระบบ สำหรับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา เสนอรายงานผลงาน จำนวนไม่เกิน 2 เรื่อง พร้อมรายงานและตัวอย่างผลงานของนักเรียน สอนระดับอุดมศึกษา เสนอรายงานผลงาน จำนวนไม่เกิน 2 เรื่อง ความยาวเรื่องละประมาณ 100 หน้า และผลงานทางวิชาการ วิจัย ตำรา หรือผลงานอื่นที่เกี่ยวกับการสอนภาษาไทยไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง เสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 คุรุสภาจะประกาศผลการคัดเลือกภายในเดือน ธันวาคม 2560 คำวินิจฉัยของคุรุสภา ถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ ให้เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก หากผู้ประสงค์จะคัดค้านการเสนอชื่อให้ยื่นคัดค้านภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

ขอบคุณข่าวจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา <pr_ksp@hotmail.com>